

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิด กรมทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง GI ด้วยหลักสูตร GI ออนไลน์ เรียนฟรี เข้าใจง่าย สร้างไอเดียต่อยอดยกระดับสินค้าชุมชน

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าเสริมแกร่งเกษตรกร และผู้ประกอบการ GI สร้างการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยการเปิดให้บริการเรียนออนไลน์ เรื่อง สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI e - Learning) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อนำองค์ความรู้ไปต่อยอดสินค้าชุมชน พร้อมได้รับประกาศนียบัตรหลังเรียนจบหลักสูตร สามารถเรียนได้แล้ววันนี้ ผ่านเว็บไซต์ <https://gi-elearning.ipthailand.go.th/>

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญามีนโยบายด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง GI ให้แก่ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า GI ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและพัฒนาศักยภาพทางการค้าของเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ GI ไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำมาสู่การสร้างงานสร้างรายได้ รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มีรากฐานที่มั่นคงอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมา มีสินค้า GI ไทยที่ขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน 198 สินค้า สร้างมูลค่าการตลาดรวมกว่า 54,000 ล้านบาท

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้จัดทำหลักสูตร และเปิดช่องทางให้บริการการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (GI e - Learning) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย 3 หลักสูตร คือ 1) **หลักสูตรความรู้ทั่วไป** สำหรับประชาชนที่สนใจในเรื่อง GI และผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้าที่ต้องการนำสินค้าท้องถิ่นมาขึ้นทะเบียน โดยมีเนื้อหาหลักสูตรในด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ GI เช่น ความหมาย ความสำคัญ กฎหมาย หลักเกณฑ์และประโยชน์ของการขึ้นทะเบียน GI เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน 2) **หลักสูตรระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า GI ไทย** สำหรับผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้าที่ต้องการขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย โดยเนื้อหาหลักสูตรจะมุ่งเน้นในด้านความสำคัญของการควบคุมคุณภาพสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว และขั้นตอนการยื่นคำขออนุญาตใช้ตรา GI ไทย และ 3) **หลักสูตรการตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้า GI** สำหรับคณะกรรมการผู้มีหน้าที่ตรวจสอบสินค้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้า GI และแนวปฏิบัติกรณีมีการละเมิดสินค้า หรือตราสัญลักษณ์ GI ไทย โดยเมื่อเรียนจบในแต่ละหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรในรูปแบบ e - Certificate จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาทันที

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา <https://gi-elearning.ipthailand.go.th/> หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โทร 0 - 2547 - 6004



ลงทะเบียน
GI e-Learning